

ไอศกรีมรูปสัตว์ในโบราณสถานสงขลา สร้างรายได้



โรงเรียนบ้านโคกพนมดี เขตตำบลโคกปิบ อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ทางโรงเรียนได้มีโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ โดยได้นำรูปสัตว์ซึ่งเป็นรูปช้าง รูปสิงห์ รูปมกร รูปหมูป่า และรูปงู ซึ่งรูปสัตว์ต่างๆได้ปรากฏอยู่ที่โบราณสถานสระแก้ว สระขวัญ ได้ปรากฏอยู่ที่นอกคูเมืองทางทิศใต้ ลักษณะของสระแก้ว เป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ขุดลงไปในพื้นที่ลานธรรมชาติ ทางลงสระอยู่ทางด้าน

ทิศตะวันตก ที่ขอบสระด้านทางทิศเหนือมีการจัดศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยื่นเข้ามาในสระมีบันไดทางลงด้านข้างทั้งสองข้าง ที่ผนังสระแก้วมีภาพแกะสลักนูนต่ำเป็นสัญลักษณ์และรูปสัตว์อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมได้แก่ภาพช้าง สิงห์ มกร และงูจำนวน 29 กรอบภาพมีรูปสัตว์จำนวน 45 ตัว ได้แก่รูปช้าง 24 รูป สิงห์ 11 รูป รูป มกร 8 รูป หมู 1 ลูก และรูปกิ้งก่า 1 นอกจากนี้ยังมีรูปงูพันหมอน้ำระหว่างข้าง 2 ข้าง รูป มกร และหงส์เดินเรียงกันเป็นแถวเหนือกรอบรูป โดยทางโรงเรียนโคกพนมดีได้นำรูปสัตว์ต่างๆที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วสระขวัญ นำมาเป็นต้นแบบในการผลิตไอศกรีมรูปสัตว์ครีมโสดส่งขายในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับโรงเรียน และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ขั้นตอนแรกในการผลิตบล็อกไอศกรีมรูปสัตว์ก็จะนำดินน้ำมันมาขึ้นรูป เป็นวงกลม จากนั้นลงลวดลายบริเวณขอบของแม่พิมพ์ ขั้นตอนที่ 2 จะเป็นการขึ้นรูปสัตว์ ที่นำมาทั้งหมด 5 รูปสัตว์ โดยทางเด็กนักเรียนจะแกะรูปสัตว์ต่างๆออกมาตามแม่พิมพ์ที่ต้องการ ส่วนขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการขึ้นแบบแม่พิมพ์ไอศกรีม โดยขั้นตอนนี้จะต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่ำ 8 ชั่วโมง เพื่อให้แม่แบบเซตตัว ก่อนที่จะมีการแกะแม่พิมพ์รูปสัตว์ต่างๆออกมา ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่มีการแกะแม่พิมพ์ไอศกรีมออกมาก็จะมีการผสม สูตรไอศกรีมในแต่ละรสชาติที่ต้องการ โดยมีเครื่องปรุงต่างๆที่ทางเด็กนักเรียนเตรียมไว้ ก่อนผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำสูตรไอศกรีมที่ปรุงแต่งรสชาติตามที่ต้องการมาเทลงบริเวณแม่พิมพ์ และนำไปแช่ไว้ในตู้เย็น หลังจากไอศกรีมขึ้นรูปตามที่ต้องการ ก็จะนำไอศกรีมออกจากตู้แช่มาแพ็คใส่แพ็คเกจ โดยไอศกรีมรูปสัตว์ต่างๆหลังจากที่นำออกมาจากตู้แช่ก็จะมีรูปลักษณะของสัตว์ตามโบราณสถานในพื้นที่ปรากฏอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นนำมาแพ็คใส่แพ็คเกจที่ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้ ก่อนนำส่งตาม order ที่ลูกค้าได้สั่งไว้

ด้านผอ.นงนิตย์ สังขวิทยุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพนมดี ได้ให้ข้อมูลว่าที่มาของการทำไอศกรีมครีมโสด ทางโรงเรียนได้นำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในเรื่องของด้านทักษะมีอาชีพมีงานทำ นำมาประยุกต์กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งในพื้นที่ศรีมโหสถ ก็จะมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ในปัจจุบันคนก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของรอยพระพุทธรูป จนวนอาจจะทำให้ลืมประวัติศาสตร์ในด้านของสระแก้วสระขวัญ ทางโรงเรียนจึงได้คิดดีเลิศ และส่งเสริมอาชีพ ทั้งสองด้าน ที่มีทั้งด้านประวัติศาสตร์ และทางด้านส่งเสริมอาชีพการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การที่ทางโรงเรียนได้มีการที่ริเริ่มในเรื่องของการทำไอติม เนื่องจากว่าเด็กนักเรียนจะมีความชื่นชอบในการทานไอติม แนะนำในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีรูปสัตว์ต่างๆในโบราณสถานสระแก้วสระขวัญ นำมาผลิตเป็นไอติม เบื้องต้นได้นำวิทยากรมาสอนให้กับทางคุณครูและเด็กนักเรียน โดยการทำบล็อกไอติมขึ้นมา จนสามารถผลิตเป็นไอติม ปัจจุบันมีการผลิตขึ้นมาหลายหลาย ซึ่งในลายรูปสัตว์ต่างๆก็จะนำมาจากโบราณสถานสระแก้วสระขวัญ

จากการทำโครงการนี้ทำให้เด็กนักเรียนที่อยู่ภายในโรงเรียนทราบที่มาความเป็นไปของโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งการผลิตไอติมรูปสัตว์ตามประวัติศาสตร์ในพื้นที่ ทางโรงเรียนได้นำขายให้กับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนในราคาแท่งละ 20 บาท ราคาที่เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ และทางโรงเรียนยังนำไอติมออกจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆภายในพื้นที่ อำเภอศรีมโหสถรวมไปถึงร้านค้าในชุมชน จะมีมอเตอร์สั่งมาที่โรงเรียนตลอด ดูจากการส่งขายภายในพื้นที่ทางโรงเรียนก็จะมีการส่งขายไอติม โดยทางโรงเรียนก็จะนำกำไรที่ขายไอติมนั้นมาต่อยอดซื้อผลิตภัณฑ์ซึ้ออุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอด ให้ได้ตามรสชาติที่ลูกค้าต้องการ หากท่านไหนที่สนใจสั่งไอติมศรีมโหสถ นำไปจำหน่ายสามารถติดต่อมาได้ที่เพจ facebook โรงเรียนบ้านโคกพนมดี ส่วนรสชาติของไอติมศรีมโหสถ รูปสัตว์ตราโบราณสถานสระแก้วสระขวัญนั้น หลังจากที่มีลูกค้าได้ลองชิมต่างบอกว่าไอติมศรีมโหสถหวานหอมกลมกล่อม อร่อยมีความมันอร่อยเข้มข้น เวลาทานก็จะทำให้นึกถึงประวัติศาสตร์ทราวดี

โรงเรียนมาออกบูธที่งาน

“PRACHINBURI Night at The Museum #2”

ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี : Prachinburi National Museum





ไอติมครีมโฮลด์



รสโกโก้



รสนมเย็น



รสนมเฟื่อง

รสชาเย็น



รสชาเขียว



ราคาเพียง 25 บาท
เท่านั้น





โบราณสถาน สระแก้ว สระขวัญ

สระแก้วสระขวัญ อยู่ในตำบลโคกปึก อยู่นอกคูเมืองทางทิศใต้
ลักษณะของสระแก้ว เป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ขุดลงไปบนชั้น
ศิลาแลงธรรมชาติ ทางลงสระอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ที่ขอบสระ
ทางด้านทิศเหนือมีการจัดศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยื่นเข้ามาใน
สระ มีบันไดทางลงด้านข้างทั้งสองข้าง ที่ผนังของสระแก้วมีภาพ
แกะสลักนูนต่ำเป็นสัญลักษณ์และรูปสัตว์อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยม
ได้แก่ ภาพช้าง สิงห์ มกร และจุก จำนวน 29 กรอบภาพ มีรูปสัตว์
จำนวน 45 ตัว ได้แก่ รูปช้าง 24 รูป สิงห์ 11 รูป มกร 8 รูป หมู 1 รูป
และรูปกิ้งก่า 1 นอกจากนี้ยังมีรูปงูพันหมอน้ำระหวางข้าง 2 ข้าง
รูปมกรและหงส์เดินเรียงกันเป็นแถวเหนือกรอบรูป

รูปช้าง



บางครั้งเป็นรูปช้างข้างเดียวอยู่ในกรอบแสดงอิริยาบถต่างๆ
เช่น ยืน เดิน นั่งคุกเข่า หรือจะเป็นรูปช้างหลายข้างแสดงอาการ
ชนกัน หรือเดินเรียงกัน

รูปสิงห์



จะเป็นรูปสิงห์เดี่ยวอยู่ในกรอบ จะแสดงอาการต่างๆ เช่น เฝิน
หรือกระโจน

รูปมกร



จะมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น มกรมีงวงสั้น งวงยาว ตัวมกรมี
เกล็ดคล้ายจระเข้ บางมกรมีลำตัวยาวคล้ายงู บางมกรมีเขี้ยว มีหาง
คล้ายปลา หรือมีหน้าคล้ายสิงห์

รูปหมูป่า



มีเพียงรูปเดียว ลักษณะคล้ายหมูป่า ยืนย่อขาหลัง แหงนหน้า
ขึ้น หางม้วน

รูปจุก



เหมือนจุกธรรมชาติแผ่พังพานหันหน้าไปทางสระ

สันนิษฐานว่า โบราณสถานสระแก้ว มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 10 - 11
ถือว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรืออาจ
เป็นพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากภาพสัตว์และสัญลักษณ์
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนขอบสระล้วนแต่เป็นสิ่งมงคลในสังคมเกษตรกรรม
ทั้งสิ้น